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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาพระงาม 
ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันที ่1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม   

....................................................................................... ..... 
ผู้มาประชุม     

๑. นายพูลสวัสดิ์  ถือคง  นายกเทศมนตรี  
๒. นางนฤมล  อภิวันท์  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายอาคม  เตียประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายวีระศักดิ์  บุญเสริม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. สิบเอกสุรศักดิ์  ปุ่นเอ้ือง  ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม  
๖. นางจริญญา   มิตรานนท์ รองปลัดเทศบาล  
๗. นางสุธารัตน์  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคลัง 
๘. นายประภัสสร์  บุญชุ่ม   ผู้อำนวยการกองช่าง  
๙. นางอัจฉรา  ละอองพราว ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๐. นางภทริตา  สุวรรณโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  

     รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  
๑๑. นางพิมพ์พันธุ์  งามศรีทอง หน.ฝ่ายพัฒนารายได้  
๑๒. นางขวัญเรือน  สุทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.หน.สำนักปลัด 
๑๓. นางจิรฐา  อ่อนเงิน  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
๑๔. นายเพิ่มศักดิ์  เพ่ิมประยูร ผู้อำนวยการ รร.อนุบาล ทต.เขาพระงาม 
๑๕. นางสาวสุวิมล  ญาทันกาศ แทนรก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๑๖. นายบรรจง  ภูนานมา  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
๑๗. นางสาวภัทรภร อ่อนไสว  แทน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายโตมร  โอริส  เลขานุการนายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
๒. นายไพโรจน์    นุชประไพ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวพัชร์วลีย์  พานิชย์  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพูลสวัสดิ์  ถือคง  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกท่านที่ได้มาร่วมกันต้อน 
(นายกเทศมนตรี) รับท่านรองยกเทศมนตรีท่านใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน  วันนี้ได้ประกาศเป็นทางการ

เรื่องแต่งตั้ งนายกเทศมนตรีท่านใหม่ นายอาคม เตียประเสริฐ ซึ่ งท่ านก็มี
ประสบการณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาเทศบาล 
ตำบลเขาพระงามของเราให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน และมีศักยภาพในการทำงาน
มากขึน้ ซึ้งเบื้องต้นมอบท่านรองอาคม เตียประเสริฐ ให้ดูแลกองการศึกษา  ในมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป   และขอแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ          
นายประหยัด  โกยเต็ม ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จะมีการฌาปนกิจศพในวันที่ 2 
มิถุนายน 2563 หัวหน้าส่วนราชท่านใดสะดวกเชิญร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว 
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ที่ประชุม    รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ     
      
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

(ครั้งที ่14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เม่ือวันที่ 30 เมษายน ๒๕63) 
นายพูลสวัสดิ์  ถือคง   ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกท่านตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอเชิญ 
(นายกเทศมนตรี)   ที่ประชุมพิจารณา   
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา..... 
     - รายงานความคืบหน้าของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเขาพระงาม 
 
สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง  ในส่วนของเรื่องคำร้อง หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆก็ยังไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไข 
(ปลัดเทศบาล) ปัญหาเดิมๆ แต่ก็จะมีอยู่หนึ่งเรื่อง เรื่องของบริเวณที่ก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ที่

ทางโคกกะเทียม ซึ่งมีพ้ืนที่เกี่ยวกับเขตตำบลเขาพระงามปัญหาชาวบ้านไม่ได้รับ
ความสะดวกในเรื่องของทางสาธารณะ ทางเทศบาลตำบลเขาพระงามได้ทำ
หนังสือไปถึงการรถไฟแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมา  ผู้รับเหมาได้มีการเรียก
ตัวแทนชาวบ้านมาประชุมแนวทางก็เหมือนเดิมขอบริจาคที่ดินให้ชาวบ้าน
เสียสละในที่ดินไปทำทางก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆทางการรถไฟก็คงจะมีแนว
ทางแก้ไขอาจจะให้ใช้พ้ืนที่การรถไฟไปก่อน ในช่วงที่รถไฟความเร็วสูงยังไม่ได้
ก่อสร้าง แต่ตอนนี้ให้ช่วยกันบริจาคก่อน   

    
     -รายงานความคืบหน้าคำร้องส่วนราชการ 
นายประภัสสร์  บุญชุ่ม ไวรัสลงเครื่องธุรการกองช่าง ขอรวบไปในการประชุมครั้งหน้า 
(ผอ.กองช่าง)                           
 
นายพูลสวัสดิ์  ถือคง     หัวหน้าส่วนท่านใดจะเอาที่เหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ขอเบิกได ้
(นายกเทศมนตรี) ที่กองสาธารณสุข มี 10 เครื่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขา             

พระงามให้ 3 อัน คือ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบล เขาพระงาม, และที่โรงเรียนฯ ส่วนหน้าห้องประชุมสภาให้กอง
ศึกษาเก็บไว้หนึ่งอันเวลามีการประชุมอะไรให้กองศึกษายกมาวางหน้า
ห้อง ถ้าไม่มีการประชุมก็เก็บไว้ที่ห้องกองการศึกษาเหมือนเดิม ส่วนกอง
ช่างมี 1 อัน เพราะมีประชาชนมาติดต่อตลอด และก็มีที่ห้องสำนักปลัด 
1 อัน และหน้าตึกนายก 1 อัน 

 
นางขวัญเรือน  สุทธิศักดิ์  ในส่วนของเรื่องเจลแอลกอฮอล์ให้ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
หน.ฝ่ายอำนวยการ รก.หน.สำนักปลัด ตำบลพระงามทำเรื่องของรับการสนับสนุนเจลของ อบจ.ลพบุรี เพราะ

ยังพอมีเหลืออยู่ เพ่ือที่จะได้นำไปใช้ที่โรงเรียนในช่วงเปิดเทอม 
 
ที่ประชุม    -รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา 
    4.1 ประธานเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 

         -ไม่มี-  
    4.2 รองนายกเทศมนตรีเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 
นางนฤมล อภิวันท์         ขอแสดงความยินดีกับท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านอาคม  เตียประเสริฐ 
(รองนายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกคนที่ 2 ซึ่งท่านมีศักยภาพในการทำงานที่สูงมาก และเป็นคนที่

มีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ขอแสดงความยินดีที่จะได้มี
โอกาสได้ร่วมงานกัน 

 
นายอาคม เตียประเสริฐ  กราบขอบพระคุณที่เมื่อเช้าให้การต้อนรับแบบประทับใจมาก ผมก็ผ่าน 
(รองนายกเทศมนตรี) งานข้าราชการมาเยอะครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมปราบปลื้มและประทับใจที่สุดในการ

ต้อนรับอย่างดีเยี่ยม ทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องทำงานให้คุ้มค่ากับที่ท่านให้เกียรติผม
ขอให้ท่านชี้แนะผมได้เลยผมยินดีรับทุกเรื่อง บางครั้งอนุญาตเข้าไปในกองงาน
ต่างๆเพ่ือไปรับรู้ถึงปัญหาในการทำงาน และนำมาช่วยกันแก้ไข และพัฒนา
องค์กรให้สูงขึ้นและดีขึ้น อะไรที่ผมอาจจะไม่มีความรู้หรือไม่เข้าใจก็ช่วยกรุณาผม
ด้วยและผมก็น้อมรับและจะพยายามทำงานให้ประสมผลสำเร็จตามนโยบายท่าน
นายก ผมจะทำงานตอบสนองนโยบายท่านนายกให้ดีที่สุด 

 
นายพูลสวัสดิ์  ถือคง    ยินดีต้อนรับท่านรองนายกเทศมนตรี นายอาคม เตียประเสริฐ รู้สึกดีใจ  
(นายกเทศมนตรี) และรอเวลานี้มานานแล้ว ถือว่าพวกเราได้เพ่ิมทีมงานได้เพ่ิมผู้บริหารมาอีกหนึ่ง

ท่านมาช่วยกันทำงาน   
 

4.3 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
         -ไม่มี-  
   4.4 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
         -ไม่มี-  

    4.5 ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระงามเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
         -ไม่มี-  

4.6 ปลัดเทศบาลเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 
             
สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง  ในเรื่องของปัญหาโควิค ในเรื่องของการรักษาระยะห่างในการทำงาน  
(ปลัดเทศบาล) หลายๆกอง วันนี้วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทุกกองงานก็มีพนักงานทุกคนเริ่มมา

ทำงานพร้อมเพรียงกันตามปกติ เราควรจะมาปฎิบัติงานตามปกติทุกวัน เทศบาล
ตำบลเขาพระงามเรา ได้คุยกับ หัวหน้าขวัญเรือน สุทธิ์ศักดิ์เรียบร้อยแล้วในเรื่อง
จัดโต๊ะหมู่และลงนามถวายพระพร        มีหนังสือสั่งการมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2563  

 
นางจริญญา มิตรานนท์   มีเรื่องแจ้งให้ทราบขั้นตอนการของบประมาณจากสำนักงานจังหวัดที่จะ 
(รองปลัดเทศบาล) พ้ืนที่กักเก็บลิง ตอนนี้ก็ทำแบบ ปร.4 ปร.5  เพ่ือทำคำขอจากกรมอุทยาน

แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รอแบบกลับมาเพ่ือที่จะนำมาให้ท่านปลัดนำมาเข้าท่ี
ประชุมที่วัดเขาพระงาม     
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4.7 หัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
 

นางขวัญเรือน  สุทธิศักดิ์  สำนักปลัดก็จะแจ้งเกี่ยวกับการลงข้อมูลของ ITA วันที่ 1  
หน.ฝ่ายอำนวยการ รก.หน.สำนักปลัด มิถุนายน 2563 ได้เป็นลงทะเบียนเป็นวันแรก และจะมีระยะเวลาใน

การลงข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 เดือน ทางสำนักปลัดก็ได้ถ่ายเอกสารคู่มือ
ในการลงมาให้ทุกกองงาน และจะขอความร่วมมือทุกกองงานสแกนในส่วน
ของคิวอาร์โค้ดและให้พนักงานทุกคนช่วยลงข้อมูลให้ด้วย แต่สำนักปลัดจะ
กรอกข้อมูลให้เพ่ือเป็นตัวอย่าง จะได้ช่วยกันตอบไปในแนวทางเดียวกัน 
เพ่ือให้คะแนนออกมาดีขึ้น 

 
บรรจง ภูนานมา      ขณะนี้งานป้องกันได้ติดตามเรื่องเอกสารวาตภัยเมื่อวันที่ 23   
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ)    เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และทางกองช่างก็เริ่มประมาณการเช่นกัน

เพ่ือตามการช่วยเหลือตลอดเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
แต่ชาวบ้านก็ยังเพิกเฉยอยู่ในเรื่องของการส่งเอกสาร การประมาณการ
ทางกองช่างก็ทำแบบ ปร.4 ปร.5 อยู่ก็น่าจะเสร็จในเร็ววันนี้และคาดว่า
ภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็น่าจะเชิญคณะกรรมการร่วมประชุม และก็
พิจารณาให้การฃ่วยเหลือต่อไป   

   
นายพูลสวัสดิ์  ถือคง     1.ป้องกันฯช่วงนี้มีเหตุบ่อยอยากให้ทางป้องกันฯกำชับลูกน้อง 
(นายกเทศมนตรี)  ทุกคนในเรื่องการเข้าเวร ให้แต่งตัวเรียบร้อย เข้าเวรให้พร้อมเพรียง

ห้ามดื่มสุราในขณะปฏิบัติงาน และก็สุ่มตรวจสารเสพติดเป็นช่วงๆ และ
เรื่องการขับรถ ขับรถในสำนักงานห้ามขับเร็ว แม้กระทั้งจะเป็นไซเรน             
ในสำนักงาน ไม่ต้องรีบ ถ้าขับเร็วไม่ทันระวังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ 
ต้องให้ความระมัดระวังด้วย  

  2.มีประชาชนมาร้องเรียน พนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
ประชานชนได้แจ้งมา ให้ไปจับงูแต่ไปมีปัญหากับประชาชน มีการ
ทะเลาะวิวาทกระชากคอเสื้อจะชกต่อยกัน มีประชาชนถ่ายคลิปไว้              
จะนำไปเผยแพร่ในSocial ดังนั้นของให้งานป้องกันฯทำบันทึกขึ้นมาเพ่ือ
ว่ากล่าวตักเตือนและไม่ให้ทำอีกไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก 

              
นางสุธารัตน์ แก้วประเสริฐ   1. ในส่วนของกองคลังก็จะขอรายงานรายรับตั้งแต่วันที่ 1     

         (ผอ.กองคลัง)                               ตุลามคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2563 รายได้ที่จัดเก็บ เอง    
1,518,000 บาท ซึ่งตอนนี้เก็บได้แค่ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนที่ค้าง
ชำระ ได้รับเป็นเงิน 443,676.40 สตางค์ และอันที่2 ก็คือหมวดค่า
ทำเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต ตั้งรับไว้ จำนวน 847 ,500 บาท 
ได้รับจำนวน 377,669.70 สตางค์ ส่วนรายได้จากทรัพย์สินก็จะเป็น
ค่ าเช่ าสถานที่ และดอกเบี้ ย เงินฝากธนาคาร ตั้ งรับ ไว้จำนวน 
1,930,000 บาท ตอนนี้ได้รับ1,506,521 บาท หมวดรายได้ภาษี
จัดสรรตั้งรับไว้ 7,310,100 บาท ได้รับ 52,577,141.30 สตางค์  
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 ซึ่งปีนี้ค่าทำเนียมจดทะเบียนสิทธิและการประมวลกฎหมายที่ดินปีนี้ที่ตั้ง
รับไว้ 2,000,000 บาท ได้รับมา 3,462,508 บาท ซึ่งมีการซื้อขาย
ที่ดิน เราก็จะได้รับเงินจากกรมที่ดิน และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งจะมี
ทั้งเบี้ยยังชีพ ทั้งของโรงเรียนและเงินอุดหนุนที่เรานำมาใช้จ่ายในเทศบาล 
ตั้งรับไว้ 57,275,130 บาท ได้รับ 4,476,595 บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน 
และเงินอุดหนุนโควิค-19 ซึ่งเราได้รับมา 687,934.20 สตางค์  ซึ่งเรา
ตั้งรับไว้ 134,083,163 บาท ได้รับ 100,471,704.28 สตางค์ แต่เรา
ก็ต้องหักเงินอุดหนุนเฉพาะกิจออก ก็จะได้รับมาประมาณ 99 ล้าน ก็ยัง
เหลืออีกหลายเดือนก็น่าจะเข้าเป้า ส่วนของโรงเรียนอยากให้กองศึกษา
ช่วยเช็คด้วยว่าเงินที่เราตั้งรับไว้มีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้รับเข้า เผื่อจะได้
สอบถามกับทางกรมฯ และก็จะได้ทำโครงการต่อไป   

2. ทางกองคลังได้จัดทำการซื้อยาทำหมันลิงแล้ว ซึ่งจะใช้ในวันที่ 
10-14 มิถุนายน 2563 นี้  

  3. เรื่องพนักงานแต่ละกอง คนไหนที่ขับรถเป็น แต่เราไม่ได้จ้าง
ในตำแหน่งพนักงานขับรถ เราสามารถที่จะลงในคำสั่งมอบหมายงาน
ของแต่ละคนได้ให้มีหน้าที่ขับรถให้เป็นงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายไป 

 
นายพูลสวัสดิ์  ถือคง    1. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายมีพนักงานคนไหนที่สามารถขับรถได้ให้ 
(นายกเทศมนตรี)   เพ่ิมคำสั่งเพ่ือว่าเวลาเกิดเหตุจะได้ช่วยได้  

2.รถในราชการคันไหนที่สามารถทำประกันได้ ช่วยทำประกัน
ไว้ด้วย เช่นรถนักเรียน รถดับเพลิง หรือรถป้องกันฯต่างๆ หรือรถกอง
ช่างที่ทำงานประจำบนท้องถนน ส่วนรถคันไหนที่ ไม่สามารถทำ                 
ได้จริงๆ ก็ยกเว้นไป 
 

นายประภัสสร์ บุญชุ่ม    1. ขอสรุปบัญชีโครงการที่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณภายใต้
ผู้อำนวยการกองช่าง   แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยมี  
              งบประมาณ 400,000 ล้านบาท มีทั้งหมด 6 โครงการ  
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2. ขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนทางกองช่างได้ดำเนินการขุดลอก 
ลำรางสาธารณะอยู่ และเอารถดูดล้างท่อระบายน้ำออกทำงานตามจุด
เสี่ยงคือหมู่ 1  หมู่ 2 หมู่ 7  หมู่ 9  และหมู่ 10 และไล่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่
พาดผ่านสายไฟฟ้า และเตรียมเครื่องดูดน้ำไว้ รวมทั้งหมด 4 แผนงานที่
ทางกองช่างได้เตรียมไว้และจะดำเนินการต่อไป 

       
 
นางจิรฐา  อ่อนเงิน    1. มีเรื่องแจ้งไปยังโรงเรียนให้ทราบ เนื่องด้วยท่านรองอาคม             
(รก.ผอ.กองการศึกษา) เตียประเสริฐ  ได้มารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล         

เขาพระงาม ก็จะขอประชุม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563  เพ่ือทางท่าน
รองอาคม มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียน
ฯ ที่ห้องประชุมสภา และให้หัวหน้าส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม
ประชุมด้วย  

  2. ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จะมีการประเมินคุณครูเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะ คศ.2  มีคุณครูทั้งหมด 3 ท่าน เข้าร่วมประเมิน จึงขอ
เรียนเชิญท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการเสนอ
ผลงานของคุณครู 

       
นายเพิ่มศักดิ์ เพ่ิมประยูร            1. ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงามขอแจ้งโครงการ                    
(ผอ.รร.อนุบาล ทต.เขาพระงาม)    อาทิตย์นี้  ในวันที่  1 -5 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนฯได้จัดทำ

หลักสูตรศาสตร์พระราชา  อาทิตย์ถัดไปวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 
ทำแผนการสอนศาสตร์พระราชา และอาทิตย์ที่ 15 -30 มิถุนายน 
2563 จัดเตรียมสถานที่และห้องเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิด
ภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  แจ้งเพ่ือทราบ 
 

นางอัจฉรา ละอองพราว    จะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาฯเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ของวันที่   1 
(ผอ.กองวิชาการและแผนงาน) มิถุนายน 2563  และในอาทิตย์หน้าทางกองวิชาการจะมีบันทึกแจ้ง

หั ว ห น้ า ส่ ว น ร าช ก า รแ ต่ ล ะ ก อ งง าน ให้ เริ่ ม ร่ า ง เท ศ บั ญ ญั ติ                      
ของปีงบประมาณ 2564  เพ่ือที่จะได้รีบดำเนินการนำเข้าสภาในเดือน
กรกฎาคม 2563 ต่อไป          

 
นางภทริตา สุวรรณโน    1. ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จะมีลงพื้นที่ร่วมกับท่านปลัด  
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  นิติกร และ ผอ.กองช่าง ลงพ้ืนที่เรื่องอู่เต้ยที่หน้าเทศบาลตำบลเขาพระ

งามที่ทำเรื่องในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาซึ่งมาติดต่อขอ
แล้ว แต่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอลงพ้ืนที่เพ่ือดูมาตรฐาน
ตามพรบ.สาธารณสุข และอีกหนึ่งพ้ืนที่ คืออู่ที่ทำคาร์แคร์หมู่บ้านคุ้ม
ทองซึ่งทางอู่ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานไปเรียบร้อยแล้ว จะขอลงพ้ืนที่ซ้ำ
อีกครั้งเพื่อขอใบอนุญาต 
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2. แจ้งผลน้ำประปาประสานโดยการทำหนังสือไปเรียบร้อย
แล้ว ผลน้ำประปาออกมาปกติ สำหรับการใช้อุปโภคบริโภค 

3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงมาเจาะน้ำใต้ดินเพ่ือดูปริมาณ 
น้ำเสียที่บ่อขยะ ขณะนี้อยู่ในช่วงรอผล แล้วจะนำเสนอในช่วงภายหลัง 

  
นางพูลสวัสดิ์ ถือคง    แจ้งทางสำนักปลัดเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วน ให้มีการประชุม 
(นายกเทศมนตรี)    อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคาร  ถ้านายกไม่อยู่ มอบหมายให้เป็นท่าน 

รองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่านแทน และถ้าท่านรองนายกทั้ง 2 ท่านติด
ภารกิจ ก็หมอบหมายให้ท่านปลัดเป็นประธานการประชุมแทน 
ตามลำดับ ขอให้มีการประชุมทุกอาทิตย์ เพื่อจะได้มาปรึกษาหารือกันใน
การทำงาน 

 
ที่ประชุม    รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

           
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
  
นายพูลสวัสดิ์ ถือคง    ประธานเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หากไม่มีขอ 
(นายกเทศมนตรี)    ขอบคุณ หั วหน้ าส่ วน ราชการทุ กท่ านที่ เสี ยสละเวล าเข้ า ร่ วม                   
                  ประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และขอ 
     ปิดการประชุมสำหรับวันนี้                                      
เลิกประชุม     เวลา 15.20 น. 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)       ณัฏฐ์ภคนันท์  เที่ยงทวี       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                (นางณัฏฐ์ภคนันท์  เที่ยงทวี)   

   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

สิบเอก        สุรศักดิ์ ปุ่นเอ้ือง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (สุรศักดิ์ ปุ่นเอ้ือง) 
            ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม 

 


